

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ครั้งที่ 2

วันที่ 28 ส.ค. 2563

ประเด็นที่ 2 ด้านการวิจัย

หัวข้อ “เขียนบทความวิจัยอย่างไรให้ได้ลงตีพิมพ์ในวารสาร”

ณ ห้องประชุมคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ข้อมูลแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน
1.	อาจารย์นริศรา บำยุทธิ	บทความทางวิชาการ คือ งานเขียนทางวิชาการซึ่งมีการกำหนดประเด็นที่ต้องการอธิบาย หรือวิเคราะห์อย่างชัดเจน ทั้งนี้มีการวิเคราะห์ประเด็นดังกล่าวตามหลักวิชาการจนสามารถสรุปผลการวิเคราะห์ในประเด็นนั้นได้ อาจเป็นการนำความรู้จากแหล่งต่างๆ มาประมวลร้อยเรียงเพื่อวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ โดยที่ผู้เขียนแสดงทัศนะทางวิชาการของตนไว้อย่างชัดเจน
2.	อ.เกศินี บัวดิศ	เป้าหมายในการเขียนบทความคือ การตีพิมพ์ผลงานวิจัย เพื่อการเผยแพร่ลงในวารสาร แบบในระบบ หรือแบบออนไลน์ แต่ต้องบอกว่าแนวทางในการทำ ต้องปรับแก้ทำตามคำแนะนำของกรรมการให้ปรับแก้เป็นรายข้อ ๆ หรือ ทำทุกจุด และสิ่งที่สำคัญคือ อย่าลืมสิ่งที่สำคัญ บางวารสารไม่รับบทความวิจัยก็มี จำนวน หน้าเกิน ตามที่กำหนดไว้ในแบบฟอร์มของวารสาร แต่ละเรื่องก็ไม่เหมือนกัน สำหรับผู้วิจัย ลองตั้งเป้าหมายของขอบเขตของงานวิจัยที่ทำ เช่น บทที่ 1 (เซตกรอบในการทำงาน 1-2 เดือน) บทที่ 2 จะดำเนินการกี่เดือน ให้แล้วเสร็จ ฯลฯ เพื่อสำหรับการตีพิมพ์ คราว ๆ ประมาณ 8เดือน- ปี ขึ้นอยู่กับ การตอบรับของวารสาร รวมถึงการแก้ไข ให้เสร็จทันเวลา

		<p>สิ่งที่พึงควรระวัง คือ ในการเขียนบทคัดย่อ</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ทำตามแบบฟอร์มที่กำหนดของวารสารที่ต้องการตีพิมพ์ แต่ต้อง สมัครสมาชิก เช่น thajjo ของวารสารที่ต้องการตีพิมพ์ แคล่งทะเบียนก็อยากแล้วเพราะบางวารสารใช้ exploer บางอันใช้ Chrome ไม่เหมือนกัน 2. จำนวนหน้า ต้องชัดเจน เช่น ไม่เกิน 13-15 หน้า 3. บทคัดย่อ ต้องประกอบด้วยภาษาไทยและภาษาอังกฤษ การแปลภาษาอังกฤษ ต้องถูกต้องตามรูปแบบของประโยค และมีคำในบทคัดย่อไม่เกิน 300 คำ 4. ในบทคัดย่อต้องบอกวัตถุประสงค์ของการวิจัยอย่างชัดเจน และระบุ ว่า เพื่ออะไร และได้ผลเป็นอย่างไร 5. ในการปรับแก้ตามคำแนะนำของกรรมการ ให้ดำเนินทุกข้อ ที่ให้คำแนะนำแก้ไขในแต่ละเรื่องอาจเช่นมา จะใช้เป็น
--	--	--

สรุปประเด็น

บทความทางวิชาการ คือ งานเขียนทางวิชาการซึ่งมีการกำหนดประเด็นที่ต้องการอธิบายหรือวิเคราะห์อย่างชัดเจน ทั้งนี้มีการวิเคราะห์ประเด็นดังกล่าวตามหลักวิชาการจนสามารถสรุปผลการวิเคราะห์ในประเด็นนั้นได้ อาจเป็นการนำความรู้จากแหล่งต่างๆ มาประมวลร้อยเรียงเพื่อวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ โดยที่ผู้เขียนแสดงทัศนะทางวิชาการของตนไว้อย่างชัดเจน

เป้าหมายในการเขียนบทคัดย่อ คือ การตีพิมพ์ ผลงานวิจัย เพื่อการเผยแพร่ลงในวารสาร แบบในระบบ หรือแบบออนไลน์ แต่ต้องบอกว่าแนวทางในการทำ ต้องปรับแก้ทำตามคำแนะนำของกรรมการให้ปรับแก้เป็นรายข้อๆ หรือ ทำทุกจุด และสิ่งที่สำคัญคือ อย่าลืมสิ่งที่สำคัญ บางวารสารไม่รับบทความวิจัย ก็มี จำนวน หน้าเกินตามที่กำหนดไว้ในแบบฟอร์มของวารสาร แต่ละเรื่องก็ไม่เหมือนกัน

สำหรับผู้วิจัย ลองตั้งเป้าหมายของขอบเขตของงานวิจัยที่ทำ เช่น บทที่ 1 (เซตกรอบในการทำงาน 1-2 เดือน) บทที่ 2 จะดำเนินการกี่เดือน ให้แล้วเสร็จ ฯลฯ เพื่อสำหรับการตีพิมพ์ คราว ๆ ประมาณ 8เดือน- ปี ขึ้นอยู่กับ การตอบรับของวารสาร รวมถึงการแก้ไข ให้เสร็จทันเวลา

สิ่งที่พึงควรระวัง คือ ในการเขียนบทคัดย่อ

1.ทำตามแบบฟอร์มที่กำหนดของวารสารที่ต้องการตีพิมพ์ แต่ต้อง สมัครสมาชิก เช่น thajjo ของวารสารที่ต้องการตีพิมพ์ แคลงทะเบียนก็อยากแล้วเพราะบางวารสารใช้ exploer บางอันใช้ Chrome ไม่เหมือนกัน

2. จำนวนหน้า ต้องชัดเจน เช่น ไม่เกิน 13-15 หน้า

3. บทคัดย่อ ต้องประกอบด้วยภาษาไทยและภาษาอังกฤษ การแปลภาษาอังกฤษ ต้องถูกต้องตามรูปแบบของประโยค และมีคำในบทคัดย่อไม่เกิน 300 คำ

4.ในบทคัดย่อต้องบอกวัตถุประสงค์ของการวิจัยอย่างชัดเจน และระบุ ว่า เพื่ออะไร และได้ผลเป็นอย่างไร

5.ในการปรับแก้ตามคำแนะนำของกรรมการ ให้ดำเนินทุกข้อ ที่ให้ข้อเสนอแนะแก้ไขในแต่ละเรื่องอาจเช่นมา จะใช้เป็น